



ขี้แจงข่าว

จำพ้อม

เรียน อาจารย์ ชำราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตามที่ปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2534 ว่า พรรคนักศึกษาในมหาวิทยาลัยบางพรรค ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ตัดทอนการใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยในเชิงธุรกิจ โดยระบุว่า มหาวิทยาลัย จะนำที่ดินประมาณ 40 ไร่ ไปให้เอกชนสร้างศูนย์การค้า และจะตัดถนนผ่ากลางอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง ทะลุหมู่บ้านเสรี และกล่าวหามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะว่า เป็นข้อเสนอของอธิการบดี เพื่อหาประโยชน์ในทางไม่ชอบต่าง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

ความเป็นมาของเรื่องนี้ เกิดจากคณะกรรมการวางผังแม่บท ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงคุณ รัตตากร อธิการบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน ฯ ได้เสนอว่า ขณะนี้สำนักผังเมืองกำลังจะประกาศผังเมืองใหม่ โดยจะกำหนดพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อวางผังเมืองของ กทม. ในอนาคต และเสนอว่า ผังเมืองในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น ไม่เคยมีมาก่อน ขณะเดียวกัน สภาพพื้นที่บริเวณและอาคารต่าง ๆ ได้กำหนดไว้ไม่ถูกต้องตามหลักวิชา ไม่สามารถใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดได้ เพราะเดิมพื้นที่บริเวณของมหาวิทยาลัย มีเจตนาทำเป็นที่จัดแสดงสินค้านานาชาติ ไม่ได้มีความตั้งใจจะทำเป็นมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ต้น ดังนั้น พื้นที่เข้าออกพื้นที่ทางเท้า แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ อาคารสำคัญต่าง ๆ จึงยังไม่มี ระบบการจราจรยังไม่เหมาะสม สมควรที่มหาวิทยาลัยจะกำหนดการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้แน่ชัดลงไป โดยคำนึงถึงสภาพความเป็นมหาวิทยาลัย และประโยชน์ใช้สอยสูงสุดที่ควรจะเป็น และยังเสนอว่า พื้นที่บางส่วน เช่น ในบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเสรี มหาวิทยาลัยควรนำมาใช้เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยไม่ให้ขัดต่อสภาพความเป็นสถานศึกษา เพราะบริเวณดังกล่าวขณะนี้ก็มีผู้ใช้ประโยชน์อันใด

เมื่อได้รับข้อเสนอดังกล่าวมา มหาวิทยาลัยจึงได้นำเรื่องเสนอที่ประชุม ทมม. และสภามหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมรับหลักการโดยไม่มีผู้ใดทักท้วงเลย และได้กรรมการไปศึกษาเพิ่มเติมว่า ในแผน ฯ 7 จะมีหน่วยงานเกิดขึ้นมากมาย จะให้มีอาคารอะไรบ้าง อยู่จุดใด และควรมีอาคารที่จำเป็นอื่น ๆ เช่น สโมสรนักศึกษา สนามกีฬา อาคารห้องประชุม ฯลฯ เพิ่มเติมอีกในจุดใด โดยในขณะนี้ กรรมการดังกล่าวกำลังศึกษารายละเอียดอยู่

มหาวิทยาลัย ขอเรียนว่า การพิจารณาเรื่องดังกล่าว เป็นทางเลือกของมหาวิทยาลัยในอนาคต อีก 5-10 ปีข้างหน้า และเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้ การกำหนดให้พื้นที่บางส่วนของบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเสรี เป็นพื้นที่การศึกษาในเชิงพาณิชย์ได้ ก็เพื่อประโยชน์ในอนาคตเพียงว่า ถ้าเราจะทำ จะสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขัดต่อผังเมืองรวมของ กทม. ถ้าผู้บริหารมหาวิทยาลัยในขณะนั้นเห็นว่า เป็นประโยชน์ ก็สามารถดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์จะไม่ทำ ก็ไม่มีผู้ใดหรือองค์กรใดจะมาบังคับได้

การที่มีการให้ข่าวว่า มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีจะใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว สร้างเป็นศูนย์การค้า โดยให้ตกลงกับนักธุรกิจไว้แล้ว ขอเรียนว่า เป็นความเท็จทั้งสิ้น มหาวิทยาลัย ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยทั้งสิ้น และถ้าใครคิดจะดำเนินการค้าจริง ผมเองจะเป็นผู้ที่กระโดดเข้ามาคัดค้านเป็นคนแรก เพราะการใช้ประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ดินของมหาวิทยาลัย จะต้องไม่ทำให้บรรยากาศความเป็นมหาวิทยาลัยเสียไป ผมเองกลับเห็นโดยส่วนตัวว่า ถ้าจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าว น่าจะจัดทำเป็นหอพัก สถานประกอบการนานาชาติ สโมสรนักศึกษา สถานที่ขายอาหาร ศูนย์หนังสือ ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศความเป็นมหาวิทยาลัย ไม่ว่าผู้ใดให้ข่าวดังกล่าว จะมีเจตนาอย่างไรก็ตาม แต่ผลก็คือยิ่งเสี่ยงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย ย่อมเสียหาย

- 2 -

ผมขึ้นมาบริหารงานในสองปีที่ผ่านมา ยิ่งคงภูมิใจเสมอว่า ได้ต่อสู้กับอิทธิพลผลประโยชน์
 ในรูปแบบต่าง ๆ ภูมิใจว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยว หรือเกื้อหนุนกับการทุจริต คอร์รัปชันใด ๆ ทั้งสิ้น และ
 ขอเรียนย้ำว่า เราต่างรักมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยกันทุกคน สิ่งใดก็ตามที่จะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เสียหาย
 เราชาวรามคำแหงทั้งหลาย ย่อมไม่อาจยินยอมได้

ด้วยความรักเคารพและจริงใจ



(รองศาสตราจารย์สุทัศน์ สิรินิต)

อธิการบดี